

# DITP ชวนผู้ประกอบการไทย รู้ทันการค้า ขยาย ตลาดใหม่ กับโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)



DITP เดินหน้า “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)” ตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้า พร้อมปรับตัวรับมือความท้าทายทุกรูปแบบ ชวนผู้ประกอบการไทยอัปเดตข้อมูล รู้ทันการค้า และขยายตลาดใหม่ รับคำปรึกษาฟรี! จากทูตพาณิชย์ไทยใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก ทั้งแอฟริกา อเมริกาเหนือ-อเมริกาใต้ ยุโรป รัสเซียและ CIS ตะวันออกกลาง และจีน (รวมได้ทุกวัน)

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเดินหน้าส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกรูปแบบ ท่ามกลางสถานการณ์การค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาข้อมูลทางการค้าและการส่งออกจากทูตพาณิชย์ไทยในต่างประเทศแบบตัวต่อตัวผ่านระบบ Zoom

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้า สถาบันฯ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม

รม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการส่งออกสินค้าไปตลาดโลก ให้ถูกต้องและถูกใจผู้บริโภค

สถาบันฯ เปิดรับผู้ประกอบการเพื่อร่วมโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีทูตพาณิชย์จาก 41 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก มาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดในภูมิภาค แอฟริกา อเมริกาเหนือ-อเมริกาใต้ ยุโรป รัสเซียรวม CIS ตะวันออกกลาง หรือจีน (รวมไต้หวัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ กรุงพริทอเรีย กรุงไคโร กรุงไนโรบี และกรุงอาบูจา

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส นครนิวยอร์ก นครชิคาโก เมืองไมอามี นครแวนคูเวอร์ นครโทรอนโต กรุงแม็กซิโก

ภูมิภาคอเมริกาใต้ ได้แก่ กรุงซันติอาโก นครเซาเปาโล กรุงบัวโนสไอเรส

ภูมิภาคยุโรป รัสเซีย (รวม CIS) ได้แก่ กรุงลอนดอน กรุงมอสโก กรุงปารีส นครแฟรงค์เฟิร์ต กรุงเบอร์ลิน เมืองมิลาน กรุงโคเปนเฮเกน กรุงบูดาเปสต์ กรุงปราก กรุงวอร์ซอ กรุงเวียนนา กรุงเฮก และกรุงมาดริด

ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ เมืองดูไบ กรุงเจดดาห์ กรุงเตหะราน กรุงเทลอาวีฟ และกรุงอังการา

ภูมิภาคจีน (รวมไต้หวัน) ได้แก่ เมืองฮ่องกง นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง เมืองกวางโจว เมืองชิงต่าว นครเฉิงตู เมืองหนานหนิง เมืองชียเหมิน กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2 (ไต้หวัน)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ – 18 ก.ค. 2664 เท่านั้น! ที่

<https://forms.gle/9GAkqwyu1o4Nrzzj9> รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ลำดับนัดหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 084-346-2006, 098-287-8600, 1169 กด 1 หรือ E-mail: [pr.nea.seminar2019@gmail.com](mailto:pr.nea.seminar2019@gmail.com)